

Obama chặn dự án điện gió Trung Quốc

Tác Giả: BBC

Thứ Sáu, 28 Tháng 9 Năm 2012 21:20

Không thể nhượng bộ an ninh quốc gia cho các kỹ sư của công ty Trung Quốc.



Hoa Kỳ chặn dự án điện gió của Trung Quốc ở bang Oregon vì lý do quan ngại an ninh quốc gia, chính quyền ông nói.

Chính quyền Barack Obama đã chặn việc một công ty Trung Quốc lắp đặt các turbine gió nhằm sản xuất điện tại bang Oregon của Hoa Kỳ vì lý do quan ngại an ninh quốc gia, chính quyền ông nói.

Hồi đầu năm nay, hãng turbine Trung Quốc Ralls Corp đã ký hợp đồng lắp đặt dự án triển khai phong điện gió mới tại bang Oregon của Hoa Kỳ.

Obama chặn dự án điện gió Trung Quốc

Tác Giả: BBC

Thứ Sáu, 28 Tháng 9 Năm 2012 21:20

Đây là dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên bị chặn tại Hoa Kỳ kể từ 22 năm nay.

Việc ngăn chặn dự án ra trong lúc Hoa Kỳ đang đấu tranh khi u n i Trung Quốc về mặt vận động thương mại chỉ vài tuần trước khi có khả năng đầu tư công thương.

Dự án bị chặn khi Ralls Corp phải bị cấm phần của mình trong các dự án năng lượng không phải bị chặn chỉ nhằm mục đích vận chuyển quân sự.

Lĩnh vực thương mại được đưa ra sau khi cuộc điều tra của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS) đưa ra các cảnh báo rằng phong kiến nói rằng không thể đảm bảo an ninh quốc gia cho các khách hàng của công ty Trung Quốc.

Lĩnh vực Tòa Bức tường nói rằng: "Có những bằng chứng đáng tin cậy khi tôi tin rằng Ralls Corporation... có thể có hành động đe dọa, làm suy yếu an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ."

Lĩnh vực cũng nhắc tới Sany Group, là công ty sản xuất các máy phát điện để chạy các tua-bin quay gió.

Quân đội nói rằng sẽ đóng chặn Oregon để thử nghiệm các máy bay không người lái và các thiết bị quân trang điện tử khác. Phi cơ bay ở tầm thấp xuống tới 60m với vận tốc 500km/h.

Các phóng viên nói chuyện này sẽ khiến Trung Quốc bất bình. Việc thương mại nước này chỉ mới mở cửa Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm trong cuộc chiến tái tranh cử của ông Obama trước khi Mitt Romney của đảng Cộng hòa.

Ông Romney đã lập đi lập lại cáo buộc rằng thương mại quá khoan hòa với đầu tư mà ông gọi là thói quen kinh doanh thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Obama chĩa dùi nhọn giới Trung Quốc

Tác Giả: BBC

Thứ Sáu, 28 Tháng 9 Năm 2012 21:20

Hồi đầu tuần, chi nhánh vãn đàng tranh cãi của ông Romney phát hành một đoạn băng hình nói Trung Quốc đang đánh cắp ý tưởng và công nghệ làm của Hoa Kỳ, và cáo buộc ông Obama đã không y hành đàng để chặn đàng việc này.

Ông Romney nói rằng vào hôm đầu tiên nhậm chức, ông sẽ ra mắt coi Bộ Kinh là kẻ lũng đoạn tiến tiến.

Chi nhánh của ông Obama phản pháo rằng ông Romney đã đưa công nghệ làm ra ngoài, thuê Trung Quốc khi ông còn làm người phụ trách mạng của phần tiến nhân.

Trong đoạn quảng cáo của mình, ông Obama cũng nhấn mạnh tới các tri thức của ông đã được trong việc đưa ra các vấn đề kinh tế mà đi với Bộ Kinh so với những gì người tiến nhiệm, ông George W Bush, làm được trong hai nhiệm kỳ tiến thàng.